

กรุงเทพมหานคร

ฉบับที่ 4668 วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

หน้า 21

อย.ติด'จีเอ็มพี'อาหาร57ชนิด24ก.ค.

● ผู้ประกอบการรายใหม่มีผลทันที-เก่าอีก2ปี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดการสัมมนาเรื่อง "การปรับเปลี่ยนระบบควบคุมกระบวนการผลิตและการแสดงฉลากอาหาร" ก่อนที่จะบังคับให้ผู้ประกอบการอาหารทุกรายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์การผลิต หรือ GMP ซึ่งเป็นระบบการควบคุมกระบวนการผลิตและการแสดงฉลากอาหาร ระบบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย 24 กรกฎาคม นี้

น.พ.วิชัย โชควิวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กล่าวว่า อย.พยายามปรับปรุงการควบคุมการผลิตอาหารให้สอดคล้องกับหลักสากลและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการมากขึ้น รวมทั้งลดขั้นตอนการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนอาหารทุกชนิด ตั้งแต่กระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ วัตถุดิบที่นำมาใช้ และระบบการทำความสะดวก ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน

น.พ.วิชัย กล่าวว่า การปรับปรุงระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

คุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดความรับผิดชอบให้ผู้ผลิตอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือ GMP ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ถูกต้อง สุขอนามัยมีความปลอดภัยสม่ำเสมอ

เลขาธิการฯ อย.กล่าวว่า ขณะที่ผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการผลิตของตนให้ได้มาตรฐานทัดเทียมสากลรวมทั้งในส่วนของฉลากจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มีการแสดงเลขสารบบอาหาร (เลข 13 หลักในกรอบเครื่องหมาย อย.) แทนการใช้ตัวอักษรและตัวเลขในเครื่องหมาย อย.เดิม ซึ่งจะทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังลดการควบคุมในขั้นตอนด้านเอกสารที่ไม่จำเป็นลง และเพิ่มความเข้มในการกำกับดูแล ภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด หรือ Post-marketing มากขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับกับกฎหมายการบังคับใช้ GMP ในการผลิตอาหารที่จะมีขึ้นและแนวทางการปรับระบบอาหารใหม่

น.พ.วิชัย กล่าวว่า การดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการมานาน

แล้วโดยเริ่มต้นให้ผู้ประกอบการคุ้นเคยตามระบบ GMP ซึ่งเป็นการส่งเสริมใช้ GMP โดยความสมัครใจและหลังจากนั้นวางหลักเกณฑ์โดยการปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับประเทศไทยซึ่งมีขนาดตลาดระยะเวลากว่า 10 ปี และเห็นว่าถึงเวลาแล้วจะต้องบังคับใช้ GMP เป็นกฎหมายออกมาเป็นประกาศฉบับต่างๆ ที่ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งประกาศฉบับนี้ลงนามมาตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ชวน หลีกภัย เป็น รมว.สาธารณสุข และตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเดือนมกราคม 2544.

น.พ.วิชัย กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้ให้เวลาให้มีผลบังคับใช้ 180 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะครบกำหนดในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้ แต่ประกาศไม่ได้บังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามเกณฑ์นี้ทันที ได้ให้เวลาปรับปรุงอีก 2 ปี ผู้ประกอบการรายเก่า สามารถยื่นแสดงความจำนงภายในระยะเวลา 1 ปี และให้เวลาอีก 1 ปี รวมแล้ว 2 ปี ถึงจะมีผลโดยสมบูรณ์ แต่สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ถ้าจะเข้าระบบนี้แล้วจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทันที

โดยกลุ่มอาหารที่ถูกกำหนดให้

ใช้จีเอ็มพี มีทั้งหมด 4 กลุ่ม เป็นกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม และอาหารทั่วไปประกอบด้วย 57 ชนิดที่ อย.ดูแลอาหารกลุ่มที่ 1 เป็นอาหารที่ควบคุมเฉพาะ ส่วนใหญ่เป็นนมผงดัดแปลงอาหารทารกเป็นสูตรต่อเนื่อง นมปรุงแต่งทั้งหมด น้ำบรรจุพร้อมดื่ม ฯ

กลุ่มที่ 2 อาหารที่กำหนดคุณภาพและมาตรฐาน อาทิ น้ำมันพืชทุกชนิดและไขมัน น้ำมันถั่วลิสง เนย น้ำปลา กาแฟ แยม น้ำแร่จากธรรมชาติ ซอส ไข่เยี่ยวม้า ซ็อกโกแลต ฯ กลุ่มที่ 3 อาหารที่ต้องมีฉลาก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ แป้งข้าวกล้อง ขนมปังหมากฝรั่งและลูกอม อาหารที่มีส่วนผสมของวานิลลาจะระบุ วันสำเร็จรูป วัตถุแต่งกลิ่นรส สำหรับกลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มอาหารทั่วไปได้แก่อาหารแช่แข็ง

เลขาธิการฯ อย. กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบรายละเอียดเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมด้านอาหารใหม่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้น สนองนโยบายรัฐบาลที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค